

Hội Đồng Quân Lực lật đổ Thượng Hội Đồng, tu chỉnh Hiến Chương để thực hiện chủ trương

QUÂN ĐỘI MẠNH CHÍNH - CHỦ LỰC

NĂM THỨ I - SỐ 225

Giờ 2 đồng

Ngày Thứ Ba 22-12-1964 (Ngày 19 tháng 11 Giáp Thìn)

Chinh chiến

Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: ĐẶNG-VĂN-SUNG * Số 1441 - Sáng 9/1/25/58 * Thư ký Tổng soạn: T-U-CHUNG

VIỆN HOA ĐẠO VÀ PHẬT TỬ TRONG TÌNH THẾ MỚI Bình tĩnh và chờ đợi



Trước tác sự mới Việt Nam Dân và Phật Tử được dân chúng ủng hộ và được chấp thuận, đã được tổ chức tại Văn Hoá Đoàn ở Thủ Đức.

Đến đây là lúc mà kiến chính đã được Hội Đồng Quân Lực công bố và việc lật đổ Thượng Hội Đồng Quốc gia và tu chỉnh Hiến chương đã thành công. Đây là một bước tiến quan trọng của chúng ta. Mọi người dân Việt Nam cần bình tĩnh và chờ đợi để chờ đợi những thay đổi tích cực mà chúng ta đang hướng tới.

HAI VĂN KIẾN CHÍNH THỨC GIẢI TÁN T. H. Đ. và sửa lại Hiến Chương

* Q.T. được ủy nhiệm giữ liên lạc với pháp
* Đứng kim Chính phủ triệu tập Quốc Hội trong 3 tháng.

Được đây là lúc mà kiến chính đã được Hội Đồng Quân Lực công bố và việc lật đổ Thượng Hội Đồng Quốc gia và tu chỉnh Hiến chương đã thành công. Mọi người dân Việt Nam cần bình tĩnh và chờ đợi để chờ đợi những thay đổi tích cực mà chúng ta đang hướng tới.

THỦ TƯỚNG KÊU GỌI giải dị hóa lỗ chức và thủ tục

SAIGON - Trong một văn thư gửi cho quý vị Phó Thủ Tướng, Thủ Tướng và Tổng Ủy Trưởng quân đội, Thủ Tướng Chính Đế đã kêu gọi, giải dị hóa các chức vụ của các cơ quan chức năng của nước ta hiện nay để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước.

TRONG HAI NGÀY 17 VÀ 18 VUA RỜI ĐẠI TƯỚNG NG. KHÁNH CÙNG 6 TỔNG TRƯỞNG NỘI VỤ VÀ CÁC TƯỚNG LÃNH VIẾNG THĂM VUA Ở PALAO

SAIGON - Tháng cao chính thức của vua Bảo Đại đã diễn ra vào ngày 17-12-1964. Các Tổng Trưởng Nội Vụ, Tổng Trưởng Quốc Vụ, Tổng Trưởng Ngoại Vụ, Tổng Trưởng Kinh Tế, Tổng Trưởng Văn Hóa, Tổng Trưởng Giáo Dục và Tổng Trưởng Công Tác đã cùng nhau viếng thăm Vua ở Palao.

CHUNG QUẢN VỊ GIẢI THÂN THỎ MỘT SỐ QU THƯỜNG chính khách, chí báo, sinh viên VỊ bất giữ

SAIGON - Sau khi Thượng Hội Đồng Quân Lực đã được giải tán, một số quan chức chính phủ, chí báo, sinh viên và các thành viên của các tổ chức xã hội đã cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc giải thân thỏ.

BI PHẠT 4 NĂM TÙ VÀ TỘI BẮT CROC TRÉ EM BIÊN HOÀ - Phạt tù 4 năm tù và bắt cóc trẻ em

SAIGON - Phạt tù 4 năm tù và bắt cóc trẻ em là một tội ác nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đã xử phạt những kẻ phạm tội này để bảo vệ quyền lợi của trẻ em và gia đình.

ĐẠI NÁM TUYÊN BỐ ĐƯƠNG TRƯỞNG MINH GIANG SAIGON - Các nhân vật tuyên bố đương trường Minh Giang

SAIGON - Các nhân vật tuyên bố đương trường Minh Giang đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về tình hình chính trị và xã hội của đất nước.

S. C. AN Đ. VC. BA LƯỚI SAIGON - Sự kiện S. C. An Đ. VC. Ba Lưới

SAIGON - Sự kiện S. C. An Đ. VC. Ba Lưới đã diễn ra với nhiều biến cố và hậu quả nghiêm trọng. Mọi người dân cần chú ý theo dõi tình hình phát triển của sự kiện này.

- Từ việc đọc tuyên ngôn cho tới cuộc họp báo
- Việc tiến hành cuộc đảo chính cực kỳ đã được Quốc Trưởng và T. T. đồng ý
- Các tướng không rõ thái độ đối với Phật giáo nhưng chống biểu tình bất hợp pháp



Quan điểm của đương kim Chính-phủ về các vấn đề Hiện tình và tương lai đất nước:

- * Có phải đang nhằm đạt lợi thế quân sự để thuyết phục?
- * Nếu trung lập hóa các miền Bắc có thể chấp nhận không?
- * Mỹ có dùng áp lực mạnh gây ảnh hưởng đến chính trị Việt-Nam?
- * Việt-Nam có nhận thêm viện trợ quân sự của nước ngoài?

Chờ đợi chứng cứ sự đổi đời

Chúng ta đang chờ đợi những chứng cứ rõ ràng về sự đổi đời của đất nước và chính quyền.

THÔNG CÁO CHÍNH THỨC về việc giải thân thỏ bình sĩ mãn dịch

SAIGON - Bộ Quốc Vụ thông báo về việc giải thân thỏ bình sĩ mãn dịch. Mọi chi tiết xin tham khảo tại văn phòng Bộ Quốc Vụ.

XE HOA CHỈ CHẠY TỚI PHIAN THIỆT SAIGON - Xe hoa chỉ chạy tới Phian Thiet

SAIGON - Xe hoa chỉ chạy tới Phian Thiet là một quy định mới nhằm đảm bảo an ninh và trật tự trong thành phố.

AN MANG HAY RỦ RỒI SAIGON - An mang hay rủi ro

SAIGON - An mang hay rủi ro là một vấn đề đáng lo ngại. Mọi người dân cần cẩn trọng và tránh xa những rủi ro này.

BIỆT ĐỒ ĐU LỊCH ĐI CHƠI RỜI Ở LUNAO SAIGON - Biệt đồ du lịch đi chơi rời ở Lunao

SAIGON - Biệt đồ du lịch đi chơi rời ở Lunao là một địa điểm du lịch hấp dẫn. Mọi người dân nên tận hưởng vẻ đẹp của nơi đây.

MỘT CỎ CÁI ANG LÊ cắt tóc đôi chân cho thắp bóng người

MỘT CỎ CÁI ANG LÊ cắt tóc đôi chân cho thắp bóng người là một hành động đáng chú ý.

Từ Nhà kho Quán Văn Đường ANOLOGY (Zeu Đàng)

